

TỪ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 SUY NGHĨ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM HÔM NAY

NGUYỄN ĐỨC VINH*

Nhận bài ngày: 10/4/2019; đưa vào biên tập: 13/4/2019; phản biện ngày 19/4/2019; duyệt đăng: 24/5/2019

Hơn 40 năm đã trôi qua, kể từ ngày lá cờ cách mạng pháp phới bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, song trong tâm trí mỗi người Việt Nam luôn sáng mãi những hình ảnh của cuộc tiến công thần tốc làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Với Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước sống trong hòa bình, độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế hệ trẻ Việt Nam vô cùng vinh dự, tự hào đã góp phần xứng đáng cùng với cha anh hoàn thành xuất sắc sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành giữ non sông đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, phát huy truyền thống “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thế hệ trẻ Việt Nam trong những ngày đánh Mỹ đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” để rồi “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” lập nên những kỳ tích anh hùng.

Gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh, quên thân mình của tuổi trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi tỏa sáng trong lòng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục mà các thế hệ mai sau phải có trách nhiệm gìn giữ, trân trọng, phát huy những giá trị cao quý mà các thế hệ trước trao lại. Từ Đại thắng mùa Xuân 1975, nhìn lại chặng đường mà đất nước đã trải qua trong hơn 40 năm, chúng ta có quyền tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay, những người đang phát huy và làm sáng mãi tinh thần Đại thắng mùa Xuân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, bảo vệ Tổ quốc yên bình, xây dựng chế độ mới vì hạnh phúc nhân dân.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sứ mệnh lịch sử mới đòi hỏi thế hệ trẻ Việt Nam phải có niềm tin vững chắc và quyết tâm cao, kiên trì mục tiêu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiệm vụ trọng đại là xây dựng Tổ quốc ngày càng

* Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay là những con người có trình độ học vấn cao, có thể chất, có ý thức công dân, có bản lĩnh tự chủ, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Những phẩm chất này sẽ làm tăng giá trị của nguồn lực trẻ, đảm bảo cho thế hệ trẻ đủ sức thực hiện sứ mệnh của mình. Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng tỏ: ở bất cứ thời điểm nào tuổi trẻ luôn là nguồn lực rất quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Thế hệ trẻ nước ta hiện nay là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu về mọi mặt, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay thanh niên chiếm trên 36% dân số cả nước và trên 55% lực lượng lao động xã hội. Đảng đã khẳng định “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1993: 82). Với trọng trách đó, tuổi trẻ Việt Nam cần phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Một là, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa truyền thống trong thế hệ trẻ

Cần tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước sâu sắc;

vũ trang cho thanh niên lý tưởng cao đẹp của Đảng như Bác Hồ đã dạy: “Chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng trên đất nước ta” (Hồ Chí Minh, 2000, tập 11). Lòng yêu nước, sự giác ngộ lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường không cam chịu đói nghèo, lạc hậu là những nhân tố tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên, giúp họ vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy lùi cám dỗ vật chất cùng những hành động phá hoại chia rẽ thanh niên của các thế lực thù địch. Cần tăng cường giáo dục truyền thống, gắn chặt với việc quán triệt sâu sắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cho mọi tầng lớp thanh niên. Trong điều kiện bùng nổ thông tin và phát triển hội nhập hiện nay, phải giúp cho tuổi trẻ có khả năng nhận biết đúng, sai; biết lựa chọn, biết tiếp thu cái mới, cái tốt, biết đấu tranh chống lại thói hư, tật xấu, các tệ nạn xã hội và các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, tuổi trẻ phải đi đầu trong việc nâng cao năng lực, trí tuệ và khả năng hoạt động thực tiễn

Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Nó đặt ra trước thế hệ trẻ những yêu cầu rất cao về trình độ học vấn, năng lực làm chủ tri thức khoa học, công nghệ hiện đại để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước được hòa bình, thống nhất tuổi trẻ có nhiều thuận lợi để được học tập, nâng cao năng lực, trí tuệ. Xã hội tạo điều kiện cho mọi người đặc biệt là thanh niên có thể học liên tục, học suốt đời với nhiều hình thức khác nhau. Điều quan trọng là mỗi thanh niên phải nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành người có học vấn, có trình độ tay nghề cao, làm việc có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Việc học tập nâng cao năng lực trí tuệ phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn. Những kiến thức mà tuổi trẻ được trang bị phải đáp ứng tốt yêu cầu cuộc sống, sự tiến bộ xã hội và sự hưng thịnh của đất nước.

Ba là, xung kích thực hiện có hiệu quả các phong trào của tuổi trẻ

Hiện nay, tuổi trẻ cả nước đang tập trung thực hiện 3 phong trào lớn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” mà bước đột phá là phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào này, hàng triệu thanh niên đang hăng hái “lên rừng, xuống biển” xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, miền núi,... Thanh niên trong quân đội đang xung kích đi đầu trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, gương mẫu thực hiện mọi nhiệm vụ để gìn giữ, phát

huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, thế hệ trẻ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động để tập hợp, cổ vũ thanh niên hăng hái tiến quân vào những nơi khó khăn, gian khổ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Bốn là, gương mẫu trong xây dựng đạo đức, lối sống

Bước vào thời kỳ mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ nước ta đang đứng trước những thử thách mới, các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách hòng lôi kéo, tha hóa thanh niên, trước hết là tha hóa về đạo đức, lối sống. Vì vậy, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục và các phong trào hoạt động; qua đó góp phần hình thành thế hệ thanh niên sống có văn hóa, giàu lòng nhân ái, yêu lao động; biết kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc; có thái độ, hành vi ứng xử có văn hóa, có lối sống trong sạch, lành mạnh, sống vì mọi người; kiên quyết đấu tranh chống lối sống ích kỷ, chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến công vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Ngày nay, trong công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang làm nên nhiều mùa xuân đại thắng mới trên mặt trận chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Tự hào truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đại thắng mùa Xuân 1975, tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang TPHCM phấn khởi, tự tin phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ra sức rèn

luyện ý chí, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, giữ vững bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng, trau dồi kiến thức để làm chủ các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. □

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. 1993. *Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng*.
2. Hồ Chí Minh. 2000. *Toàn tập*, tập 11. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.